

Số: /UBND-NN

Hữu Lũng, ngày tháng 7 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện;
- UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 99/BCĐ-NTM, ngày 26/6/2024 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Để bảo đảm tiến độ, đạt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 đề ra, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, UBND các xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1040/QĐ-BCĐ, ngày 13/3/2023 của Ban Chỉ đạo về Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Hữu Lũng giai đoạn 2021-2025 phụ trách, chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, khẩn trương đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý; thường xuyên kiểm tra cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung được phân công chủ trì để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo huyện.

Chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện; tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, đánh giá tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2024 thực hiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo yêu cầu tiến độ (nhất là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thực hiện như: cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, thu nhập, nghèo đa chiều); đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng tại các xã để đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí NTM, đảm bảo yêu

cầu tiến độ thẩm định, trình công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2024 theo Kế hoạch.

Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 20/20/2023 của UBND huyện thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022. Đặc biệt là đối với các tiêu chí về thu nhập, nghèo đa chiều, môi trường và an toàn thực phẩm, an ninh, quốc phòng... (theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025) theo hướng thực chất và bền vững, không để các xã đã đạt chuẩn NTM phải thu hồi Quyết định theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch của UBND huyện đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả các chính sách về hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2024 đảm bảo yêu cầu tiến độ. Đối với nguồn vốn sự nghiệp NTM, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, nhất là đối với những nội dung nguồn vốn thực hiện chuyển tiếp của năm 2022, 2023 và các nội dung thực hiện năm 2024 đã có khối lượng nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM.

2. UBND các xã

Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới. Lấy địa bàn thôn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân và cộng đồng dân cư như: cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, thu nhập, nghèo đa chiều...

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Đối với xã Cai Kinh, Minh Tiến, Quyết Thắng phải tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ việc triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí

chưa đạt bảo đảm kế hoạch đề ra; nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban hàng tuần, tháng, quý để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 khẩn trương thực hiện kế hoạch nâng cao, bổ sung đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư; các công trình có thể huy động được sức dân và nguồn lực xã hội khác; khuyến khích thực hiện giao công trình phù hợp cho người dân và cộng đồng dân cư trực tiếp thi công, đảm bảo phát huy tối đa nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo huyện để chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Thị Hạnh